

**SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TỈNH BÌNH PHƯỚC**

Bình Phước, ngày tháng năm 2022

THƯ CHÚC MỪNG

**Nhân kỷ niệm ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28/11) và 77 năm thành lập
ngành Lâm nghiệp Việt Nam (01/12/1945 - 01/12/2022)**

Nhân kỷ niệm ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28/11) và 77 năm thành lập ngành Lâm nghiệp Việt Nam (01/12/1945 - 01/12/2022), thay mặt Đảng uỷ, Ban Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Phước, tôi thân ái gửi tới các đồng chí Lãnh đạo, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành Lâm nghiệp tỉnh qua các thời kỳ; những người trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng trong Ngành lời cảm ơn chân thành, lời chào thân tình, lời chúc sức khoẻ và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trải qua 77 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Lâm nghiệp của tỉnh luôn đoàn kết, cần cù sáng tạo trong học tập, lao động và sản xuất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, không ngừng trưởng thành, lập được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, bảo tồn hệ sinh thái rừng, phát triển kinh tế Lâm nghiệp bền vững và bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh qua các giai đoạn lịch sử trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Đặc biệt, trong những năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh COVID-19, nhưng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành luôn quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ, phát triển rừng hiệu quả và đã giành được những kết quả quan trọng, toàn diện. Ghi nhận những đóng góp to lớn đó, nhân dịp này, thay mặt Đảng uỷ, Ban Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tựu, đóng góp to lớn mà chúng ta đã đạt được và tri ân các thế hệ Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành Lâm nghiệp tỉnh Bình Phước trong 77 năm qua.

Đất nước ta nói chung cũng như tỉnh Bình Phước nói riêng đang bước vào thời kỳ phát triển mới, có nhiều thuận lợi nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức nghiêm trọng do biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, thiên tai và bão lụt. Qua những năm gần đây, biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng khắc nghiệt, tôi nhận ra rằng, rừng là nơi che chở và là nguồn sống cho toàn nhân loại, là ngôi nhà thiên nhiên của con người và mọi giống loài, đồng thời là không gian bảo tồn tự nhiên và bản sắc văn hoá độc đáo của đồng bào các dân

tộc, là nơi thưởng thức, trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ.

Hiện nay, tổng diện tích rừng và đất chưa có rừng thuộc quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh là 171.526,71 ha; ngoài ra, còn có 345,20 ha diện tích rừng tự nhiên ngoài quy hoạch và 137,54 ha diện tích rừng trồng bán ngập khu vực lòng hồ thủy điện Cần Đơn. Để quản lý, bảo vệ, phát triển bền vững diện tích trên và đảm bảo cân đối hài hòa với tăng trưởng kinh tế, thay vì tư duy quản lý truyền thống, chúng ta cần thay đổi, hướng đến tư duy quản trị, một cách tiếp cận hài hòa, đồng bộ. Phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế, giá trị đa dụng của rừng, trên nguyên tắc không đánh đổi sự tăng trưởng bằng sự hủy hoại rừng, mất rừng, suy thoái rừng, mất đi tính đa dạng sinh học, dẫn đến sự mất cân bằng, ổn định trong thế giới tự nhiên. Cùng với giá trị kinh tế thì rừng cũng tạo ra không gian sống hài hòa, thân thiện giữa con người với thiên nhiên. Chúng ta cần phải bảo vệ rừng, đồng thời chúng ta cũng cần phải giúp mọi người có điều kiện dễ dàng tiếp cận, hòa mình với thiên nhiên, để con người thật sự trân trọng thiên nhiên, được thiên nhiên nuôi dưỡng, che chở.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cùng với Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, chắc chắn nhiệm vụ của Ngành sẽ rất nặng nề nhưng cũng rất vinh quang.

Vì thế, tôi mong và tin tưởng rằng, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành Lâm nghiệp tỉnh tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đổi mới sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ, trọng trách của mình; tạo tiền đề vững chắc để xây dựng ngành Lâm nghiệp tỉnh phát triển toàn diện, đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong giai đoạn mới của đất nước, góp phần xây dựng tỉnh Bình Phước ngày càng phát triển, giàu đẹp và văn minh; thấm nhuần và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: *“Rừng là vàng, nếu mình biết bảo vệ, xây dựng thì rừng rất quý”*. Tôi cũng đề nghị các cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền địa phương, các Ban, ngành, đoàn thể, các công ty, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trên tỉnh thần Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tiếp tục nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để ngành Lâm nghiệp tỉnh Bình Phước hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngày kỷ niệm là dịp mà mỗi người chúng ta cùng nhìn lại ngành mình, đơn vị mình và chính bản thân mình. Nhìn lại để tích thêm năng lượng mới, cảm xúc mới, động lực mới, tiếp tục cống hiến cho Lâm nghiệp tỉnh và cho Lâm nghiệp nước nhà phát triển toàn diện về mọi mặt. Bên cạnh kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng, chúng ta cùng nhau xây dựng thái độ sống và làm việc tốt hơn. Thái độ tích cực giúp chúng ta gần gũi, chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau, vượt qua khoảng cách, khác biệt để cùng hướng về mục tiêu chung là xây dựng Ngành Lâm nghiệp Việt Nam ngày càng phát triển, hiệu quả và bền vững.

Kính chúc các đồng chí Lãnh đạo ngành qua các thời kỳ, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Lâm nghiệp tỉnh Bình Phước cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công./.

Thân ái

Nguyễn Thanh Bình
Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy,
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn